

Trung tâm chẩn đoán y khoa TP. Cần Thơ 15 năm hình thành và phát triển



Bác sĩ: Phan Thị Thu Lan
Giám đốc trung tâm chẩn đoán y khoa TP.Cần Thơ

Hiện nay, Trung tâm đã thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán trên các trang thiết bị cao cấp như: X quang thường qui (ShimadzuR-20J), X quang loãng xương (Explorer). Siêu âm màu 3D-4D (Medison SA9900;eSaote Mylab20), Siêu âm Loãng xương (Sunlight Omisense7000S). Xét nghiệm huyết học, sinh hóa và hệ thống tích hợp Sinh hóa - Miễn dịch bằng máy tự động (Roche). Xét nghiệm chuyên sâu bằng phương pháp phát hóa phát quang (Roche). Cho phép tầm soát một số bệnh ung thư, bướu cổ, virus viêm gan, định lượng hormon trong máu... Đo điện cơ - EMG (VikingQuest -TM) một hệ thống chẩn đoán hệ thần kinh - cơ. Đo chức năng hô hấp (CHESTGRAPH - HI101). Đo thính lực (MAICO MA 53). Đo điện não, đo điện tim (Schiller AT-101). Nội soi dạ dày, tá tràng, đại tràng, trực tràng...(Olympus Video). Trong hoạt động Trung tâm chẩn đoán y khoa phát triển thể mạnh như: Tư vấn sức khỏe, khám quản lý sức khỏe cho các cơ quan - xí nghiệp, cung cấp cận lâm sàng và khám điều trị ngoại trú cho tất cả đối tượng có Bảo hiểm y tế (BHYT) và không

có BHYT. Đặc biệt từ 15/11/2012, Trung tâm đã trang bị và đưa vào hoạt động Hệ thống máy xét nghiệm Real-time PCR hoàn toàn tự động COBAS AMPLIPREP/COBAS TaqMam 48 (Roche). Tự động hóa hoàn toàn các bước của quy trình phản ứng PCR, từ tách chiết mẫu, khuếch đại và phân tích kết quả. Một trong những hệ thống máy Real-time PCR đo tải lượng vius hiện đại nhất trên Thế giới, giúp cung cấp các xét nghiệm đo tải lượng siêu vi viêm gan B và viêm gan siêu vi C với kết quả chính xác, tin cậy, trung thực và được công nhận trên toàn thế giới.

Theo Bà Phan Thị Thu Lan - Giám đốc trung tâm cho biết: Cũng cần nhìn nhận và đánh giá lại ngành y tế trên địa bàn ĐBSCL là, chất lượng chuyên môn chưa đồng đều, các cơ sở chưa tạo được uy tín dẫn đến lượng bệnh nhân còn đổ về TP.HCM khám đông. Các cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân (cả phòng khám tư nhân) khá đông nhưng chưa có cơ sở nào hiện đại và ngang tầm với TP. HCM, ngay cả Trung tâm vẫn chưa đủ sức thuyết phục với bệnh nhân. Việc đào tạo cán bộ trẻ còn hạn chế do thiếu

Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Tp. Cần Thơ với chức năng khám chẩn đoán, điều trị ngoại trú và tư vấn sức khỏe cho bệnh nhân cùng với các trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu thực hiện cận lâm sàng kiểm tra bệnh nhân của Bác sĩ. Trong nhiều năm qua được sự quan tâm tin nhiệm của đông đảo Bác sĩ trong và ngoài Tp. Cần Thơ. Với mong muốn mở rộng phục vụ ngày càng nhiều hơn trong cộng đồng. Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Tp. Cần Thơ trân trọng được sự quan tâm của bệnh nhân đến thực hiện cận lâm sàng tại Trung tâm, với sự lựa chọn dịch vụ " Nhanh chóng - Chính xác - Chất lượng cao".

nhân lực, đơn vị khó tuyển người có chuyên môn theo yêu cầu và điều kiện học xa làm cho cán bộ ngán ngại. Do vậy, cần có sự hỗ trợ các đề án phát triển đơn vị như: nhân lực hàng năm đưa 20% cán bộ đào tạo dài hạn, ngắn hạn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cụ thể: đưa đào tạo nghiên cứu sinh (Tiến sĩ) BS-CKII, CKI, Thạc sĩ, nâng cao trình độ từ Trung cấp - Đại học (Dược, Kỹ thuật viên, Điều dưỡng). Đầu tư trang thiết bị, các máy móc hiện đại mới: X Quang kỹ thuật số, Siêu âm màu 3D, 4D, thay mới máy nội soi TMH, Tiêu hóa (Đại tràng và Dạ dày); các máy xét nghiệm Sinh hóa, miễn dịch, sinh học phân tử ... Đồng thời, chủ động mở rộng mặt bằng để phục vụ bệnh nhân tốt hơn.